



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ ThaiQuote</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อปลดล็อกสารสำคัญบางส่วนของพืชกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่า อาจเป็นการเอื้อภาคเอกชน เพราะมีข้อกำหนดที่ประชาชนไม่สามารถทำได้นั้น</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. ยอมรับว่าอ่านประกาศในองค์รวม แต่เมื่อมีคนทักท้วงมาในเรื่องข้อกำหนดปริมาณสารสกัด ก็ไม่ได้นั่งนอนใจได้สอบถามไปยังผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสอบเรื่องนี้ไปยัง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ท่านก็อาจมีผลออกไปบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ ได้มอบหมาย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ไปหารือกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการปรับแก้ข้อกำหนด ระบุ การปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ต้องมีสารที่เอชซี ไม่เกินร้อยละ 0.3 เป็น ร้อยละ 1 ตามกฎกระทรวงเดิมเมื่อปี 2559 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มทุนสามารถเข้าถึงได้ การแก้ประกาศทำได้ไม่ต้องทบทวนอะไร เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลข ไม่ได้แก้กฎหมายเอาใจฝ้ายใดฝ้ายหนึ่ง และยืนยันว่าการปลดล็อกเพื่อประโยชน์สำคัญทางการแพทย์เท่านั้น</p>
<p>แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ThaiQuote</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯและ รพ.สธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ เป็นเพียง 1 ในนโยบายที่ สธ.เร่งรัดดำเนินการเป็นอันดับแรกๆ หลังรับตำแหน่ง เพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้ อย่างไรก็ตามเรื่องกัญชาทางการแพทย์ต้องถูกปรับให้เป็นงานปกติในระบบบริการ เหมือนงานตามนโยบายอีกจำนวนมากที่กระทรวงฯต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเช่นกัน อาทิ วัคซีน การยกระดับระบบบริการ การป้องกันโรค ภัยสุขภาพ เป็นต้น โดยได้เพิ่มเป็นอีกสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ</p>
<p>มติชน แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ สวท., สำนักข่าวไทย, ThaiPBS, INN , Newtv.</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯและ รพ.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม ปลัด สธ. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อย.กับ สปสช. ในการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชา ยาควบคุมอื่น สำหรับสถานพยาบาล หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต โดย นพ.ธเรศ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะช่วยลดภาระหน่วยบริการในการนำเข้าสู่ข้อมูลผ่านระบบเพื่อจัดทำรายงาน ลดภาระหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บข้อมูล ลดอัตราเสี่ยง ในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนในผู้ป่วยรายเดียว และส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลมากพอที่จะประมวลผล วิเคราะห์ความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ ยาควบคุมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไทย workpointnews, INN Thestandard กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) แถลงว่า ในวันที่เสาร์ที่ 7 กันยายนนี้ พรรคภูมิใจไทยจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของภาคประชาชน ทั้งผู้ป่วย ภาครัฐ แพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน เป็นครั้งสุดท้าย เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา ก่อนจะเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์หน้า เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ คาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมก็สามารถพิจารณาได้ทันที โดยมีเนื้อหาสาระเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และปลดล็อกให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น เพื่อรักษาสิทธิตามที่พรรคได้หาเสียงไว้</p>
<p>มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไทย workpointnews, INN Thestandard กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเปิด "หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์" แห่งแรกในประเทศไทย ปลายปีนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ Nationtv</p> <p>Thestandard</p> <p>ThaiQuote</p>	<p>-เสนอข่าว นายชินยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า ได้โทรคุยกับท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่านฝากบอกพี่น้องประชาชนและชาวภาคประชาสังคมกัญชา(ยารักษาโรค)ว่า กัญชาเป็นนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้หาเสียงไว้ ย่อมต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัวท่านและตระกูลของท่านไม่ได้ทำธุรกิจยา และก็ไม่มีส่วนสัมพันธ์ใดๆกับกลุ่มทุนยา ขอให้ไว้ใจได้ ที่พยายามทำนั้นก็เพื่อจะหาทางออกให้ดีที่สุดกับประเทศชาติและประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว เลโซโทเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกา ที่เริ่มเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย UNODC เผยว่ากัญชาที่พบในแอฟริกาได้กว่า 70% ปลูกในเลโซโท และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก พวกเขาหวังว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศที่อยากจะทำกัญชาเพื่อการแพทย์ และต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนแบ่งในตลาดกัญชาโลก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวนิวออร์ทไทมส์ รายงานว่า นพ.เจอโรม อัดัมส์ แพทย์ทหารที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยถึงสถานการณ์ของการใช้กัญชาตัดแปลงพันธุกรรม ในหมู่คนอเมริกัน ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่ โดยมีการตัดแปลงพันธุกรรมให้มีความเข้มข้นของสาร THC ซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้เกิดความเครียดต่อสุขภาพของสตรีมีครรภ์ และเด็กทารกที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สวท.,สำนักข่าวไทย, ThaiPBS Nationtv.</p> <p>มติชน</p>	<p>โยกย้ายผู้บริหาร</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงการโยกย้าย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม สบส. ว่า ไม่ได้โยกย้ายเพราะเรื่องกัญชา เป็นการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตามปกติ มีรองปลัด สธ. 2 คน และ อธิบดี 1 คน ที่เกษียณอายุราชการ จึงเร่งแต่งตั้ง เพื่อไม่ให้งานของ สธ.หยุดชะงัก ทั้งหมดรู้ตัวกันมาก่อนอยู่แล้ว มั่นใจผู้บริหารทุกคนมีศักยภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์ของ สธ. ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด</p> <p>ส่วนที่ให้ นพ.ธเรศ ย้ายจากเลขาธิการ อย.ไปเป็นอธิบดี สบส. เพราะเห็นศักยภาพ และเคยเป็นรองอธิบดี สบส. มาก่อน ซึ่งก็ได้มอบหมายให้มาขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาศักยภาพ อสม.รวมทั้งการจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การทำงานของ กรม สบส. ส่วน นพ.ไพศาล ตันคุ้ม จากรองปลัด สธ. ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย. ซึ่งทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์ในการทำงานในกรมที่มอบหมาย สามารถทำงานต่อได้ทันที ถือเป็นการสลับสับเปลี่ยนตามวาระ ให้มีการหมุนเวียนทำงาน จะได้รู้งานทุกด้าน อีก 2-3 ปี ก็จะมีคุณสมบัติมาแข่งขันเพื่อจะเป็นปลัดสธ.</p> <p>สำหรับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย ให้เป็นรองปลัด สธ. และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรมว.สธ. นพ.สสจ. และผอ.รพ. ให้เป็นรองปลัด สธ. โดยทั้ง 2 ท่านถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ กล่าวว่า ขอคุณรัฐมนตรี ที่ได้ให้โอกาสไปดำรงตำแหน่งอธิบดี สบส. เคยอยู่มาก่อน พร้อมทั้งได้มอบหมายเรื่องสำคัญหลายเรื่องซึ่งเคยทำมาก่อน เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสม</p>
<p>Newtv.</p>	<p>นโยบายรับยาจากร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการให้ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองนำไปสั่งยาจากรพ. ไปรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพที่มีเภสัชกรประจำเข้าร่วมโครงการแทนการรอรับยาที่ รพ. เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการที่สะดวก ซึ่งยาที่ได้รับจะเป็นยาแบบเดียวกับ รพ.ทุกอย่าง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ใน รพ. 50 แห่ง ที่ส่วนใหญ่เป็น รพ.ศูนย์,รพ.ทั่วไป และร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ เบื้องต้นได้กำหนดขอบเขตการจ่ายยาให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล โดยให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วย ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยา ต้องเป็นยาชนิดเดียวกันกับที่ได้รับจาก รพ. ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้ารับบริการประมาณร้อยละ 30
มติชน	<p>กองทุนสุขภาพตำบลเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอสรุป ว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงนับเป็นต้นทุนมนุษย์ที่สำคัญ ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) ได้เปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณจากกองทุนฯ ไปใช้เพื่อพัฒนา "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ในพื้นที่ได้</p> <p>พญ.นันทวัฒน์ สุทธา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กล่าวในงาน "มหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 12 ปี กปท. เดินหน้า พลังท้องถิ่นไทย รอบรู้ สร้างสุขภาพ อย่างยั่งยืน" ว่า จากการเก็บข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ผ่านอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า ครอบคลุมการคัดกรองแล้วเกิน 90% ซึ่งยังพบปัญหาสำคัญของเด็กไทย คือ การพัฒนาล่าช้า ปัญหาโภชนาการไม่เหมาะสม (เตี้ย อ้วน ผอม ไม่สมวัย ไม่สมส่วน) และเด็กซิด ตลอดจนพบว่าเด็กปฐมวัยมีไอคิวโดยเฉลี่ยไม่ถึง 100</p> <p>อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สธ.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับอีก 3 กระทรวง เพื่อพัฒนาเด็ก โดยได้ตั้งเป้าว่าในปี 2564 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 70% ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะอยู่ใน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ การบริหารจัดการ กระบวนการเลี้ยงดูเด็ก และคุณภาพ หัวใจในการทำงานเรื่องเด็กคือการทำงานร่วมกับเครือข่าย และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีในการพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ</p>
มติชน สำนักข่าวไทย เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ บางกอกบิซนิส มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ thaigov	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเรือนจำ ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กทม. ซึ่ง สธ. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง โดยมอบวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศ จำนวน 11,622 โด๊ส</p>
เดลินิวส์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย	<p>ทีม Thailand EMT ผ่านการรับรองมาตรฐานWHO</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ (Thailand EMT) ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัลแสดงความยินดีจากองค์การอนามัยโลกในระหว่างการประชุมคกก.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยทีม Thailand EMT เป็นทีมพัฒนา ต่อยอดจากทีม MERT ซึ่ง สธ. ได้ให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งในประเทศเทศหรือภูมิภาคสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างทันที อยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่รบกวนทรัพยากรท้องถิ่น</p>
สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ ไอ. เอ็น.เอ็น ผจก.ออนไลน์ มติชน ออนไลน์	<p>คำตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. รับหนังสือ จากนายไพศาล บางชวด นายกสการสาธารณสุขชุมชน เรื่องเงินค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการขอเสนอค่าตอบแทน ในโครงการสร้างค่าตอบแทนกลุ่มหนึ่ง ประเภทเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทนวิชาชีพ โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมือนกันทั่วประเทศและไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63</p> <p>นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้จะนำกลับไปหารือกับ ปลัด สธ. ในการบริหารจัดการงบประมาณ เพราะการทำให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารของ สธ. ตั้งใจทำอยู่แล้ว การยื่นเรื่องวันนี้จะทำให้ตัวเรามีข้อมูลและเหตุผลที่เพิ่มมากขึ้นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องอย่าลืมว่าเงินงบประมาณของ สธ. ส่วนใหญ่เป็นแบบเหมาจ่าย จึงอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดสรรบริหารให้ดี และเมื่อมีการจัดสรรเงินเพิ่มให้แล้ว สธ. ก็ต้องหวังเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและลดการเจ็บป่วยของประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ผจก.ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ,7 , 8, 9 และ 10 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล โดยให้แต่ละศูนย์วิทยาฯเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการ โดยมอบให้ทางสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผลิตโลชั่นทาแก้นุงรีเฟลมอส 2,000 ซอง และให้สถาบันวิจัยสมุนไพรผลิตเจลล้างมือ 1,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประสพภัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาด ได้จัดเตรียมทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำ น้ำแข็ง โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคฉี่หนูโดยการใช้ชุดทดสอบเลปโตสไปโรซิสที่กรมฯ ผลิตขึ้นให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย</p>
<p>สำนักข่าวไทย ผจก.ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น มติชนออนไลน์</p>	<p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จึงได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ ที่ศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และจัดบริการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก เยี่ยมคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ แนะนำให้ประชาชนช่วยดูแลสภาพจิตใจกันและกันของคนในครอบครัว คนรอบข้าง ใส่ใจรับฟัง และ 3. ส่งต่อ หากอาการยังไม่ดีขึ้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานขอความร่วมมือจากอสม. และอสค. ช่วยดูแลเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสพภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 เฝ้าระวังสถานการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสถานพยาบาล ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมสถานพยาบาลจะต้องพร้อมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยทันที</p>
<p>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน แฉลงการณ์ กรณี รพ.สต.โพซอ ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ ต่าง ๆ ที่อยู่ชั้นล่าง ได้รับความเสียหาย ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด พื้นฟูสถานที่ เบื้องต้นเปิดให้บริการในส่วนชั้นบน โดยใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังคงเหลือ รวมทั้งใช้ครุภัณฑ์ร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง และส่งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตัวใหม่โดยด่วน จากงบประมาณฉุกเฉิน เพื่อเร่งเปิดบริการชั้นล่าง ภายในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562</p>
<p>สยามรัฐออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยโสธร เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ 2 ทีม ไปช่วยเหลือเสริมทัพกับทีมระดับอำเภอ ในพื้นที่น้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการที่จุดบ้านกลางสระเกษ จุดวัดป่าบ้านเชียงเพ็ง และจุดวัดบ้านเซ่ง ทุกจุดเจ้าหน้าที่ให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และ ที่ รพ.สต.หนองคูน้อย และรพ.สต.คำไผ่ ซึ่งเป็นจุดที่น้ำเริ่มลดลง เข้าสู่สภาวะที่ต้องเตรียมฟื้นฟูสภาพ ยังคงมีบางพื้นที่ระดับน้ำยังสูง ต้องรอให้น้ำลดระดับลงอีก จึงจะได้ช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ส่วนผู้ป่วยติดเตียง ที่เคลื่อนย้ายมานอนพักบนรพ.สต. ก็ยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง จนกว่าจะสามารถกลับไปพักที่บ้านได้</p>
<p>Mcot เนชั่นทีวี เว็บไซต์สนุก</p>	<p>-เสนอข่าว สังคมออนไลน์แห่ชื่นชม น.ส.ชมพูนุช วงษ์จันลา พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านแคนใต้ จ.ขอนแก่น ลุยน้ำท่วมรพ.สูง 1 เมตรพร้อมกับสามซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาล ไปช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่ถึงบ้าน ทั้งที่ไม่เคยทำคลอด แต่ได้หัวหน้าพยาบาลช่วยแนะนำ เมื่อเด็กคลอดออกมาอย่างปลอดภัย จึงประสานกู้ชีพให้มารับแม่และเด็กไปรพ.บ้านไผ่ โดยนั่งเรือท้องแบนผ่านน้ำท่วมออกไปทั้งคู่ปลอดภัยดี</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ที่ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงและมีพระราชกระแสรับสั่งมาโดยตลอด ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ตอนนี้ปัญหาสำคัญคือลำน้ำยม ไม่สามารถสร้างเขื่อนใหญ่ได้ จึงต้องไปหาวิธีการสร้างเขื่อนเล็ก ๆ แทน แต่ตอนนี้ต้องดูเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว พร้อมขออย่าว่าชรก.ระดับจังหวัด จะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ส่งให้กลับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับประชาชน ล่วงหน้าพร้อมจัดเตรียมการดูแลประชาชนรองรับด้วย</p> <p>-นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) "คากิชิ"</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>บริเวณทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนข้างทางตะวันออกเล็กน้อย ออกห่างจากประเทศเวียดนามเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไป ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก บริเวณที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แพร่ อุดรดิตต์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อัญญาเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต</p> <p>สำหรับพายุระดับ 4 (โซนร้อนกำลังแรง) 'เหล่งเหล่ง' ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) 'เหล่งเหล่ง' และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านทางด้านตะวันออกของไต้หวัน ประเทศจีน สู่ทะเลจีนตะวันออกในระยะต่อไป โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย</p> <p>-เสนอข่าว สปสช. ห่วงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งรมว.สธ.ได้กำชับให้จัดระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องนั้น สปสช.มีระบบส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านและมีสำรองจำนวนมากเพียงพอ จากการติดตามร่วมกับ อภ. และ ไพรชฌนิย์ไทย ยังไม่พบปัญหาผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งต้องไปฟอกที่รพ. สปสช.จัดระบบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด</p>
มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า สำนักข่าวไทย	<p>รางวัลหน่วยงาน-บุคคลที่มุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่นในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 25 รางวัล พร้อมกล่าวว่า ที่ผ่านมา อย.ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน มูลนิธิและเพจสาธารณะในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคด้วยดีเสมอมา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตนำเข้าและจำหน่าย ตลอดจนการโฆษณา เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและประชาชน ให้มีความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย</p>
เว็บไซต์ Thaiquote	<p>ขายสมุนไพรผ่าน 7-11</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ ว่า รัฐบาลมอบให้ สธ. เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ กรมฯ จึงร่วมกับหน่วยงาน extra Health and Wellness นำผลิตภัณฑ์ที่ได้การคัดเลือกจาก สธ.เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ 7 - Eleven ถือเป็นการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดได้</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Thaiquote	<p>สมุนไพรสู้โรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงการรับมือกับโรคอุจจาระร่วงช่วงหน้าร้อนว่า พฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งสำคัญมาก จะต้องบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถึงแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการดังกล่าว แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรสำหรับบรรเทาอาการท้องเสีย คือ ยาเหลืองปิดสมุทร และ ยาธาตุบรรจบ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้</p>
สยามรัฐ	<p>โรคลมชักในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคลมชักในเด็กเป็นโรคระบบประสาทเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก ประเทศไทยประมาณการผู้ป่วยโรคลมชัก 500,000 คน เป็นผู้ป่วยเด็กประมาณ 1 ใน 3 สาเหตุในเด็ก เกิดได้จากหลายสาเหตุและมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอายุ เด็กที่ชักบ่อยอาจมีภาวะทางสติปัญญาพัฒนาการ หรือพฤติกรรมผิดปกติร่วมด้วย ผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กประมาณร้อยละ 30 เป็นกลุ่มรักษายาก สามารถปรึกษากุมารแพทย์ระบบประสาทเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และการรักษาที่ซับซ้อน เช่น ผ่าตัดโรคลมชัก ใช้ยากันชักใหม่ๆ อาหารคีโตน เป็นต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ 1.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดี 2. จัดทำเด็กให้อนตะแคงป้องกันสำลัก และถ้าเห็นเศษอาหารให้กวาดออกมาจากปากได้ 3. ห้ามเอาอุปกรณ์ใดๆ รวมทั้งมือเข้าไปข้างปาก โดยทั่วไปอาการชักมักจะหยุดได้ภายใน 2-3 นาที ยกเว้นบางรายที่รุนแรงมากเกิน 5 นาที และหลังจากหยุดชักแล้วให้รีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ให้ยึดสโลแกนไว้ว่า "ไม่จัด ไม่จ้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดได้เอง"</p>
ข่าวสด	<p>โรคน้ำกัดเท้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคผิวหนังที่ประชาชนทั่วไปมักจะคุ้นเคยและพบเสมอในภาวะน้ำท่วม คือ โรคน้ำกัดเท้า เมื่อเดินย่ำน้ำบ่อยๆ หรือยืนแช่น้ำนานๆ จะทำให้เท้าเปื่อย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้าบริเวณที่ผิวหนังเปื่อยนี้เป็นจุดอ่อนทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การป้องกัน คือ 1. หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆ หรือสวมรองเท้าบู๊ตเมื่อต้องลุยน้ำ 2. ล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่เช็ดให้แห้งและทาครีมบำรุงผิว 3. ถ้ามีผื่นแดงแสบหรือคันควรทายาตามอาการ 4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>การบริหารงาน อภ.</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถึงแนวทางการสร้างการเติบโตให้องค์การเภสัชฯ ความคืบหน้าของโรงงานผลิตยารังสิต เฟส 2 รวมถึงเรื่องกัญชาทางการแพทย์ โดยล่าสุดได้เดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2 (คลอง 10) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 60 ไร่ ด้วยงบลงทุนกว่า 5,607 ล้านบาท ที่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนปี 2565 อีกยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การขยายช่องทางจำหน่าย เพื่อกระจายยาไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด คือ กลุ่มลูกค้ารัฐบาล โดยกระจายยาผ่านรพ.และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ อภ. หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้รวม ต่อด้วยกลุ่มลูกค้าเอกชน ซึ่ง อภ.พยายามจะเพิ่มสัดส่วน ด้วยการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งเป็นร้านขายยาของอภ.ให้มากขึ้น และช่องทางจำหน่ายที่เป็นช่องทางออนไลน์ ล่าสุดได้นำสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เสริมอาหารเข้าไปจำหน่ายผ่านมาร์เก็ตเพลส เช่น ลาซาต้า เป็นต้น เบื้องต้นก็ได้ผลตอบรับดี แนวทางที่วางไว้จะทำให้ปีนี้มียาได้ 16,720 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเพิ่มจากปี 61 ที่มีรายได้ 16,651 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน	<p>พัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอบทความ เห็นด้วยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รรมว.สธ.ที่จะขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เป็นตัวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัญหาคือมีแต่คนควบคุมกับคนขาย แต่ไม่มีผู้ผลิตสมุนไพรและผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งเกษตรกร ผู้ผลิตแปรรูปสมุนไพร นักวิจัย สตาร์ทอัพ รัฐบาลของรัฐ เมื่อผลิตออกมาแล้วและไปยื่นขอย. ก็จะมีปัญหาติดโนนนี้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นติดบัญชียาใหม่ ยาแผนปัจจุบัน แม้จะมีงานวิจัยรองรับสุดท้ายก็ผลิตขายไม่ได้ หลายรายต้องหนีไปขึ้นทะเบียนประเทศอื่น แล้วนำกลับมาขายให้คนไทยอีกที</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>วันป้องกันการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สมาคมสมาชิกรัตนส์แห่งประเทศไทยและชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 12.00 - 16.00 น.</p>
ข่าวสด	<p>ทูตสุขภาพจิต</p> <p>- เสนอบทความ โครงการ "Let Me Hear You" ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้แต่งตั้ง เกษช นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ทูตด้านสุขภาพจิต จัดงานเปิดตัวเป็นทางการไปแล้วโดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงาน พร้อมเปิดกิจกรรม "Let Me Hear You" สร้างกระแสสังคมเป็นผู้รับฟังที่ดีเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย</p>
มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ newtv	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>- เสนอข่าว ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาท โพสต์ตั้งข้อสงสัย ระบุว่าเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 4 คน แต่โรงเรียนยังไม่สั่งหยุดเรียน สอบถาม นางกัสมพร บัวภิบาล ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านกล้วย กล่าวว่า ยอมรับว่ามีเด็กป่วยจริงจำนวน 4 คน ในระดับชั้น ป.1 โดยมี 2 คน ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์เกิดการระบาด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดโรงเรียน เพราะอนุญาตให้เด็กทั้ง 4</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คน หยุดการเรียนไว้ก่อนจนกว่าจะหาย ส่วนเรื่องห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้ให้ครูและเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้ว ยืนยันว่าไม่มีการระบาดของโรคมือเท้าปากแน่นอน</p>
<p>ข่าวสด มติชน</p>	<p>อุทาหรณ์จากยาผิวขาว</p> <p>- เสนอข่าว พนักงานสอบสวน สภ.เสมีต อ.เมือง จ.ชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบหญิงสาวสติไม่ดีเดินอยู่บริเวณหมู่บ้านศิลาธรรม์ ถนนอ่างศิลา ต.เสมีต จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจและอาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบ พบหญิงสาว อายุ 21 ปี มีอาการเบลอ เหม่อลอย พูดจาไม่รู้เรื่อง จึงประสานแฟนหนุ่มมารับตัวจากการซักถามแฟนหนุ่มทราบว่า 4 ปีก่อน หญิงสาวรายดังกล่าวสั่งซื้อยาผิวขาวทางอินเทอร์เน็ตมารับประทานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ เกิดอาการชัก น้ำลายฟูมปาก และล้มหมดสติ จึงนำส่งรักษาที่ร.พ.สระแก้ว หลังจากนั้นกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราต้องให้อาหารทางสายยาง กระทั่งผ่านไป 1 เดือน ฟันขึ้นมาแต่เสียชีวิตทั้งหมด และต้องกินยาระงับอาการชักตลอดชีวิต แพทย์ระบุเส้นเลือดในสมองตีบ และเม็ดเลือดขาวถูกทำลาย เนื่องมาจากกินยาทำให้ผิวขาว</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook</p>	<p>รพ.วินิจัยโรคผิวด</p> <p>- เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก JulietJez Thomassen ได้โพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ ลูกสาวมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ได้นำส่งรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์วินิจัยว่าเป็นลำไส้อักเสบ จึงให้นอนรักษาในรพ.ให้น้ำเกลือกับยาแก้ปวด ผ่านไป 1 คืน อาการไม่ดีขึ้น ซึ่งหมอก็ให้ทั้งยาเม็ดและยาฉีดแก้ปวด พอถึงคืนที่ 2 ลูกสาวก็เจ็บมากขึ้น แม่ขอให้หมออัลตราซาวด์ท้องลูกสาว พออ่านผลแล้ว หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไร แค่กระเพาะอาหารอักเสบ และให้ยาแก้ปวดมาเหมือนเดิม รวมถึงยาเคลือบกระเพาะอาหาร และน้ำเกลือเฉพาะคืนแรกแค่ 1 ขวด และให้ยาแก้ปวดตลอด 3 วัน ก่อนจะทำเรื่องขอย้ายลูกมาที่รพ.มหาราช เมื่อมาถึงรพ.มหาราช หมอวินิจัยว่า ในท้องของลูกมีของเสียดก้าง ส่งผลให้แรงดันในท้องเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ปวดท้อง เพราะขับถ่ายและอาเจียนไม่ออก ซึ่งคุณหมอก็ให้ยาสวนทวารเพื่อขับล้างของเสียที่ตกค้างออกมาให้หมด หลังจากนั้นอาการปวดของลูกก็หาย อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาพยาบาลรพ.เอกชน 4 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท ซึ่งสิ่งที่ได้คือวินิจัยโรคผิวด</p>
<p>มติชน</p>	<p>ก่อสร้างอาคารรพ.บางสะพาน</p> <p>- เสนอข่าว นายอนุภาส อื้อพรรณรังสี ประธานคณะกรรมการจัดซื้อกรณีเงินบริจาค คณะกรรมการพัฒนารพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เปิดเผยว่าจัดทำเอกสารมอบให้ผู้ว่าฯที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลกำเนิดนพคุณ นาย ออบต. ทุกแห่งในพื้นที่ อ.บางสะพาน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมมีรถแห่ตีตบเครื่องขยายเสียงแห่ ประกาศเชิญชวนไปรับฟังการชี้แจงปัญหาจากการก่อสร้างตึก 5 ชั้น ตึกอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน ใช้งบ 165.7 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน ที่หอประชุมมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงสาเหตุที่ผู้รับเหมาขึ้นป้ายหยุดการก่อสร้างตึก 5 ชั้น นานกว่า 3 เดือน</p> <p>- นายอนุภาส กล่าวว่า ยืนยันว่าการสร้างตึกดังกล่าวไม่มีการทุจริต เพียงแต่มีการแก้ไขแบบแปลนในชั้นที่มีการก่อสร้างห้องผ่าตัดให้ทันสมัยมากขึ้น โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ ขณะที่การออกแบบอาคารเดิมไม่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคต หากก่อสร้างแบบเดิมจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง ที่สำคัญเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ "ตูน บอดี้สแลม" ที่มอบเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว แต่ในอนาคตจะมีการใช้งบบริจาคบางส่วนเพื่อปรับปรุงภายในอาคาร 5 ชั้นที่สร้างเสร็จแล้ว</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>สารเคมีทางการเกษตร</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงกรณีการห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิดในอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ว่า ตนเข้าใจถึงเหตุผล หลักการ ความจำเป็นที่ต้องลดการใช้สารเคมีที่มีพิษในอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้โดยเร็วทั้งสารพาราควอตคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม จากที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรหาสารมาชดเชยสารเคมีที่ห้ามใช้ให้ได้ โดยต้องมองในหลายมิติ รวมถึงจะต้องพิจารณาว่าทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้บริโภค และเกษตรกร เราจะทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน ในส่วนตัวไม่เห็นด้วยในการใช้สารเคมีทำการเกษตร แต่จะอย่างไรเพื่อเดินทางไปสู่เกษตรอินทรีย์เกษตรมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกที่มีการผลิตที่ดี ควบคุมได้
ช่องone เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>แก้ปวดลิ้น</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ได้โพสต์ภาพลูกชาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ลิ้น หลังเคี้ยวไปโดนเศษแก้วที่ปนมากับอาหารในร้านอาหารดัง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกลางเมือง หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก รวมถึงยกตัวอย่างกรณีของร้านไอศกรีมชื่อดังร้านหนึ่งที่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว พร้อมเรียกร้องให้ร้านอาหารดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคมากกว่านี้</p>
ช่อง one , PPTV36	<p>หลอกขายยาทาแก้ปวดเมื่อย</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ร้องเรียนว่ามีแก๊งค์ตมตมมาหลอกขายยาทาแก้ปวดเมื่อย โดยมีหญิงสาวรูปร่างท้วม ผิวดำ อายุ ในราว 25-30 ปี ชีร์มมอเตอร์ไซด์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เข้ามาติดต่อขาย น้ำยาทาแก้ปวดเมื่อย โดยมีการพูดให้เชื่อว่าน้ำยาดังกล่าว สามารถทาตามข้อเข่าแขนที่ปวดเมื่อยให้หายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และยังโฆษณาสรรพคุณอีกมากมาย จนมีชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อ ซึ่งในราคากระปุกละ 500 บาท แต่เมื่อลองเอามาทาแขนดูก็พบว่าพอทามันจะออกเป็นเกล็ดขาวๆ และเมื่อนำไปล้างน้ำมันก็จะเกิดเป็นฟองขาวขึ้นมามีกลิ่นที่ จึงคิดว่าถูกหลอกแน่ ด้าน ภก.เด่น ปัญญนันท์ รองนพ.สสจ.แพร่ กล่าวว่า กระบุงที่เห็นเป็นกระบุงเกล็ดสครับขัดผิว แต่ใช้ในปริมาณน้อยไม่ส่งผล แต่หากทาหลายๆผิวจะหลุด เพราะเป็นเกล็ดที่นำมาทำให้ผิวไม่แห้ง แต่หากประชาชนถูกหลอกแบบนี้สามารถไปแจ้งความเอาผิดได้ ทางสาธารณสุขก็จะร่วมตรวจสอบติดตามเพราะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>อันตรายยาไมเกรน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ถึงอันตรายจากยาแก้ปวดไมเกรน “เออ ก็อท” ว่า ต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุด โดยเฉพาะอันตรายมากสำหรับคนมีโรคประจำตัว หัวใจ เส้นเลือดตีบเอตส์ หรือใช้ยาตัวอื่น ๆ อยู่ รวมทั้ง ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาโรคเอตส์ จะทำให้ยาแก้ปวดตัวนี้ ออกฤทธิ์มากขึ้น และทำให้เส้นเลือดหัวใจสมอง ที่ปลายมือปลายเท้าแขนขา หดตัวอย่างรุนแรง ขาดเลือด หัวใจวาย อัมพฤกษ์ ต้องตัดแขนตัดขาทั้งได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch